
 



  



 



  



  



 



  



 



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

มตเิครือข่ายยางฯ เตรียมเข้าพบรมต.คมนาคมผลกัดนัการใช้ยาง   

มติเครือข่ายยางเตรียมเขา้พบรมต.คมนาคม-มหาดไทย ผลกัดนัใหห้น่วยงานในสงักดัใชย้างท าถนน กระตุน้การใชย้างใน

ประเทศ แกปั้ญหาราคายางตกต ่า 

เม่ือวนัท่ี 28 ก.ย.60 ท่ีโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง นายธีระชยั แสนแกว้ ประธานเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง

แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เพ่ือระดม

ความเห็นปัญหาของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ติดตามการแกปั้ญหาราคายางพาราตกต ่าอยา่งเป็นระบบของรัฐบาล และ 

กยท. โดยมีกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เขา้ร่วมรับฟังดว้ย 

 โดยมีวาระส าคญัๆ เช่น การลงพ้ืนท่ีติดตามการใชย้างพาราเป็นส่วนผสมในการท าถนนขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัตรัง ท่ีเป็นตน้แบบในการน ายางพารามาใชท้ าถนนมาตั้งแตปี่ 2558 - 2560 รวมทั้งส้ินกวา่ 120 สายทาง งบประมาณ

เกือบ 400 ลา้นบาท และสามารถใชย้างพาราไดม้ากกวา่ 200,000 กิโลกรัม และยงัจะพฒันารูปแบบการท าถนนท่ีมีคุณภาพ

และสามารถใชย้างพาราใหไ้ดเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมการใชย้างภายในประเทศ ช่วยเหลือชาวสวนยางพารา, การพิจารณา

ปัญหาการกูเ้งินจากกองทุนพฒันายางพารา ตาม พ.ร.บ.การยาง พ.ศ.2558 ตามมาตรา 49 ( 3,5,6) เพ่ือเป็นสวสัดิการแก่

ชาวสวนยาง และส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางใหมี้ความเขม้แขง็ ท่ีปัจจุบนัเงินกองทุนดงักล่าว

โดยรวมมีไม่ต ่ากวา่ 3,000 ลา้นบาท เช่น เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบนัเกษตรกร และผูป้ระกอบกิจการยาง 

ตามมาตรา 49(3) ในปีน้ี 2560 แตมี่การขอกูเ้งินนอ้ยมาก เพียง 45 ราย เป็นเงินประมาณ 90 ลา้นบาทเท่านั้น แบ่งเป็น 

เกษตรกรขอกูเ้พียง 14 ราย วงเงิน 310,000 บาท ,สถาบนัเกษตรกรขอกู ้16 ราย วงเงิน 37,940,000 บาท , ผูป้ระกอบการ

กิจการยาง ขอกูเ้พียง 1 ราย วงเงิน 50,000,000 บาท ส่วนเงินอุดหนุน อุดหนุนใหแ้ก่เกษตรกรไดเ้พียง 2 ราย เป็นเงิน 

150,000 บาท และสถาบนัเกษตรกร เพียง 12 ราย เป็นเงิน 1,282,000 บาทเท่านั้น เน่ืองจากมีความยุง่ยากในระเบียบขั้นตอน 

และวธีิการปฏิบติั 

 รวมทั้งพิจารณาติดตามการแกปั้ญหายางพาราตกต ่าอยา่งเป็นระบบของรัฐบาล โดยเฉพาะการเรียกร้องใหรั้ฐบาล

สนบัสนุนและการส่งเสริมใหก้ระทรวง ทบวง กรม ต่างๆใชย้างในหน่วยงานภาครัฐอยา่งจริงจงัแม ้ครม.จะมีมติอนุมติั

งบประมาณ 16,000 ลา้นบาท ส าหรับการน ายางมาใชภ้ายในประเทศแลว้ แต่ยงัไม่ทราบวา่ไปอยูใ่นหน่วยงานใดบา้ง 

 ดา้นนายธีรพงศ ์ตนัติเพชรราภรณ์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ( 1 ในบอร์ดการยาง) กล่าววา่ เงินกองทุน

พฒันายางของ กยท. ในแต่ละปีมีไม่ต ่ากวา่ 2,000 – 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงเงินดงักล่าวทาง กยท.ไม่สามารถจะเอาไปใชเ้องได ้

แต่เป็นเงินของเกษตรกรท่ีจะตอ้งคงไวเ้พ่ือสนบัสนุนและรักษาเสถียรภาพของยางและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัยาง ซ่ึงในปี 2560 มี

เกษตรกร สถาบนัเกษตรกรขอกูเ้งินนอ้ยมาก เน่ืองจากมีความยุง่ยาก สาเหตุท่ียุง่ยากในการใหกู้ ้เพราะเงินจ านวนมาก จึง



ตอ้งร่างระเบียบในการใชเ้งินใหต้อ้งรอบคอบแตท่าง กยท.รับทราบปัญหาแลว้ ก็จะน าไปแกไ้ข เช่ือวา่ในปี 2561 – 2562 จะ

มีการกูเ้งินจากกองทุนพฒันายางไปต่อยอดเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งจะช่วยเกษตรกรในการติดตามการอนุมติังบประมาณในการ

แกปั้ญหาราคายางพาราตั้งระบบต่อไปดว้ย 

 

 นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือชาวสวนยางไดโ้ดยตรง ทางกรรมการบริหาร กยท. ก็ไดอ้นุมติังบประมาณ

ส าหรับการศึกษาวจิยัต่อยอดจากการท าวจิยัเดิม ร่วมกบักรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นการท าถนนพารารับเบอร์

โพลีเมอร์ซอยซีเมนต ์เพ่ิมส่วนผสมของยางพาราใหไ้ดเ้พ่ิมข้ึนจาก 5%เป็น 8 – 10%เพ่ือใหห้น่วยงานต่างๆไดเ้อาผลงานวจิยั

ไปท าจริง โดยการยางจะผลกัดนัและสนบัสนุนโครงการตลอดไป ซ่ึงจะเกิดประโยชน์กบัเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นอยา่ง

มาก 

 

 ส่วนทางนายธีระชยั แสนแกว้ ประธานเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าววา่ มติส าคญั

ของการประชุมในคร้ังน้ี คือ การยนืยนัเร่ืองการจะเสนอรัฐบาลใหน้ าน ้ ายางมาท าถนน เพราะเป็นการใชย้างโดยตรง 

หลงัจากน้ีจะสรุปมติและขอ้มูลท่ีรวมรวมไดจ้าก อบจ.ตรัง ไปน าเสนอต่อกระทรวงคมนาคม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกั

รับผิดชอบในการท าถนน ในวนัท่ี 10 ตุลาคมน้ี แมรั้ฐบาลจะอนุมติังบประมาณมาแลว้จ านวน 16,000 ลา้นบาท ในการ

ส่งเสริมใหมี้การใชย้างในหน่วยงานภาครัฐ แต่ทางเครือข่ายไม่ทราบวา่เมด็เงินจ านวนดงักล่าวไปตกกบัหน่วยงานใดบา้ง 

และจะใหก้ระทรวงคมนาคมเดินหนา้จดัสรรคงประมาณส าหรับการท าถนนจากยางพาราต่อไป รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย 

เพ่ือผลกัดนัใหก้ระทรวงมหาดไทยส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าถนนจากยางพารา ตาม

แบบอยา่งท่ี อบจ.ตรัง ท าจนประสบความส าเร็จ ส่วนประเด็นปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินกูข้อง พ.ร.บ.การยาง ก็จะตอ้งเร่งรัด

ใหมี้การแกไ้ขปัญหาใหส้ามารถเขา้ถึงใหม้ากข้ึน รวมทั้งจะผลกัดนัใหมี้การท าประกนัอุบติัเหตุใหแ้ก่ชาวสวนยางพาราดว้ย 

 

 

  


